

บทความ

เรื่อง ครบรอบ ๓ ปี รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจ แก้ไขและปฏิรูปประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตอนที่ ๓

เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

สวัสดิ์ (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับรายการ ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ครั้งนี้ผู้จัดจะพาท่านผู้ฟังติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลและคณะกรรมการความสงบแห่งชาติต่อจากครั้งที่แล้ว ที่ได้นำเสนอไปแล้ว ๔ เรื่องคือ ธงแดง ICAO กับการแก้ปัญหาการบินพลเรือนของไทย, การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย, บ้านเมืองสงบสุขเป็นระเบียบประเทศชาติพัฒนา และปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาที่ใช้การพัฒนาแก้ไขได้ สำหรับในครั้งนี้อาจมาติดตามกันต่อด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ว่ามีความก้าวหน้าในการทำงานมากแค่ไหน เรามาติดตามพร้อมกันเลยนะ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) การแถลงผลความก้าวหน้าในการทำงานครบรอบ ๓ ปีของรัฐบาลและคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ **เรื่องที่ห้า** มีชื่อเรื่องว่า **ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาที่ใช้การพัฒนาแก้ไขได้ ตอนที่ ๒** โดยนับตั้งแต่วันแรกที่รัฐบาลและคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ได้เข้ามาบริหารประเทศจนถึงปัจจุบัน ยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา พัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติผ่านทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย การเดินทางทางการคลังด้วยการดำเนินนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจหลายด้าน ก่อให้เกิดโครงการและการปฏิรูปทางด้านต่างๆมากมาย ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขป้อนทุนขนาดใหญ่เพื่อเร่งรัดให้เกิดการลงทุนในโครงการพื้นฐานเพื่ออนาคตของประเทศ การปฏิรูปด้านการเงินการคลัง โครงสร้างภาษี เพื่อเป็นการปิดช่องว่างทางกฎหมายและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สหกรณ์ SME เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยด้วยการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูทารกแรกเกิด (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) รัฐบาลและคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ยังได้ดำเนินโครงการประชารัฐ เพื่อสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง การเดินทางด้านพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจ ได้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ด้วยการขยายตลาดส่งออกเชิงรุกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งปรากฏว่าการส่งออกในไตรมาสแรกในปี ๒๕๖๐ เติบโตขยายตัวกว่าร้อยละ ๔.๙ สูงที่สุดในรอบ ๔ ปี การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ท้องถิ่น และชุมชน โดยใช้กลไกตลาด พัฒนาให้เป็นแหล่งระบายสินค้าของเกษตรกรและเกิดการซื้อขายในชุมชน รวมทั้งผลักดันตลาดท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกทางการค้าโดยพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนและภาคธุรกิจเกิดความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจมากขึ้น การระบายข้าวที่ตกค้างอยู่ในระบบจำนวนมากโดยใช้อำนาจของรัฐบาลและคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ส่งผลให้ราคาข้าวของไทยและราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น การดูแลสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์ม

ยาง ด้วยการปฏิรูปสินค้าเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการดูแลค่าครองชีพด้วยการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าราคาถูกมากขึ้น (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นอกจากนี้ยังได้เดินทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาระเบียงเหนือ ใต้ และระเบียงตะวันตก จะทำให้ประเทศไทยในภาพรวม พัฒนาขึ้นเป็น ศูนย์กลางของความเชื่อมโยงชั้นนำ

- ๒ -

ฯตามแนวชายแดน เพื่อการกระจาย

ความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนได้อีกด้วยการเดินทางพัฒนาทางการเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้แก่การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ในการบริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการถ่ายทอดความรู้ การศึกษาดูงานและเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร การสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย การยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่ผิดกฎหมายเพื่อมอบให้กับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยได้ใช้ประโยชน์(ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังได้พัฒนาทางด้านพลังงาน เพื่อการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจได้แก่การพัฒนาพลังงานเพื่อความมั่นคงด้วยการพัฒนาโรงไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าทางด้านอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาทางด้านพลังงานเชื้อเพลิง ได้มีการเร่งรัดสำรวจ ผลิตปิโตรเลียมในประเทศ การปรับโครงสร้างพลังงานเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วน การพัฒนาพลังงานทดแทน การสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนพลังงานน้ำมัน การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงพลังงาน การเดินทางด้านคมนาคมเพื่อสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจได้แก่การเร่งรัดการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าต่างๆ โครงการเชื่อมโยงระบบการขนส่งชายฝั่งและการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนเพื่อเป็นการลดระยะทางการขนส่ง และออกมาตรการด้านการขนส่งเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้แก่ โครงการรถเมล์ฟรีและรถไฟฟรี (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังได้ดำเนินการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยสนับสนุนเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศด้วยโครงการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิด SME ชุมชนและผู้เริ่มต้นธุรกิจรายใหม่ สร้างระบบธุรกิจออนไลน์(ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) การแถลงผลการดำเนินงานเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่า “โลกมองไทย : เข้าใจและเชื่อมั่น” ตลอดห้วงระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา คณะรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายในการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่น ขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย ตลอดจนคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของชาติและคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน มุ่งสู่วิสัยทัศน์ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ผลสัมฤทธิ์ด้านการต่างประเทศตลอด ๓ ปีที่ผ่านมา การกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม มีบรรยากาศความร่วมมือที่ดี มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๙ การค้าชายแดนมีมูลค่ารวม ๑.๒ ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๘๑ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘ ขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ การค้าชายแดนมีมูลค่ารวม ๓.๑๕ แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๑๘ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับเมียนมาร์ ที่บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี และยกระดับด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษ อีกทั้งยังมีการจัดทำความตกลงว่าด้วยการงวดเว้นการตรวจลงตรา หรือ VISA ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาที่ - ๓ - ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟกับประเทศกัมพูชา เป็นต้น (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับต่างประเทศเดินทางมาเยือนไทยอย่างต่อเนื่องจากทุกภูมิภาค ขยายตัว มีผู้นำและบุคคลสำคัญของต่างประเทศเดินทางมาเยือนไทยอย่างต่อเนื่องจากทุกภูมิภาค ความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปเป็นไปในทิศทางบวก บทบาทของไทยในประชาคมอาเซียนเป็นที่ยอมรับ ทั้งจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน, การประชุมสุดยอดอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ, การประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ, การประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจิรวดี เจ้าพระยา แม่น้ำโขง, การประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น และ การประชุมสุดยอดอาเซียน – รัฐเซีย สมัยพิเศษ นอกจากนี้ไทยยังมีบทบาทและได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอีกด้วย (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในเวทีระดับโลก นานาประเทศได้เห็นศักยภาพของไทยและมีความเชื่อมั่นต่อไทย ทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม G77 ในวาระปี ๒๕๕๙ ซึ่งทำให้ไทยมีโอกาสแสดงบทบาทนำ และชูประเด็นเรื่องการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้มีประเทศต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้และอีกกว่า ๑๐ ประเทศให้ความสนใจ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ปัจจุบันนานาประเทศเข้าใจสถานการณ์และเชื่อมั่นในรัฐบาลและประเทศไทย รวมถึงเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย ทำให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนขยายกิจการ, ค่าขายและท่องเที่ยวมากขึ้น ที่กล่าวมานี้เป็นผลทั้งจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นในประเทศไทยและการดำเนินการส่งเสริมความนิยมไทย ทั้งในเรื่องสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการและท่องเที่ยว ไปพร้อมๆกับการส่งเสริมให้นานาประเทศรู้จักและชื่นชมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยผ่านกิจกรรมในต่างประเทศ รวมถึงการจัดงานเทศกาลไทย ในประเทศต่างๆกว่า ๕๐ เมือง โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน สมาคมและชุมชนไทย ในต่างประเทศ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) กระทรวงการต่างประเทศเป็นกลไกที่สำคัญของรัฐบาลในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยกับสากล ในการต่อยอด ขยายผลเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ มุ่งเน้น

การเพิ่มโอกาส สร้างรายได้ และวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาวให้รัฐบาลและประเทศไทยในการขับเคลื่อน วาระไทยแลนด์ ๔.๐ ทั้งเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สร้างโครงการ อุตสาหกรรมใหม่ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศกับ ต่างประเทศ เช่น โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมกับสหรัฐอเมริกา (ครีป/ค๊ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครีป/ค๊ะ) จากที่เราได้ฟังการแถลงผลการดำเนินงานครบรอบ ๓ ปี ทั้งด้านการ แก้ไข พัฒนาระบบเศรษฐกิจ และการสร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติ รัฐบาลและ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและพัฒนาประเทศไทยของเราไปสู่ประเทศ ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป เราในฐานะประชาชนคนไทยต้องร่วมมือ ร่วมใจ สนับสนุน และเป็น กำลังใจ เพื่อให้ประเทศไทยของเรามุ่งไปสู่เป้าหมายของประเทศร่วมกัน ในโอกาสหน้าเราจะกลับมาติดตามรับฟัง การแถลงผลงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้เดินหน้าทำเพื่อประชาชนมาตลอด ๓ ปี สวัสดิ์ (ครีป/ค๊ะ)
